



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ■ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 ■ โทรสาร 0-259-6172

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์X-Citeไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 หน้า 8 มูลค่าข่าว 98,201.-

## มหา'ลัยส่อเลิกเปิด-ปิดเรียนตามอาเซียน ปอมท.-CHESพนักกำลังเดินหน้าเคลื่อนไหวเผยแพร่เรื่องราวแล้วแต่เงียบ

กรุงเทพฯ ● ปอมท.เดินหน้าดันมหา'ลัย กลับไปเปิด-ปิดภาคเรียนตามเดิม เหตุเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน ส่งผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติการสอนไม่สอดคล้องกับการเปิดเรียนของโรงเรียน ด้าน CHES หุ่นอีกเสียง เผยเคยร้องเรียนนายกฯ แต่เงียบหาย

นายวีรพล แสงปัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) กล่าวว่า หลังจากทาง ปอมท.ได้มีมติว่ามหาวิทยาลัยควรกลับไปเปิด-ปิดภาคเรียนตามเดิม คือภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน-ตุลาคม และภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน-เมษายน ส่วนการเปิด-ปิดเรียนตามประเทศอาเซียน คือ ภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม-ธันวาคม และภาคเรียนที่ 2 เดือนมกราคม-พฤษภาคม เนื่องจากการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน นั้นส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินงานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการดำเนินงานของหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ที่ทำให้การฝึกปฏิบัติการสอนไม่สอดคล้องกับการเปิดเรียนของโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งทาง ปอมท.ได้หารือเรื่องนี้ตลอด ล่าสุดได้มอบให้ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไปคุยกับทางสภามหาวิทยาลัยของตนเองว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไร และให้มารายงาน ปอมท. ซึ่งในการประชุม ปอมท.ครั้งต่อไปในวันที่ 19-21 กรกฎาคมนี้ ตนจะนำเรื่องนี้เข้าหารือด้วย

“ที่ผ่านมา ปอมท.เคยเสนอเรื่องนี้ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้มีการทบทวนการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน แต่เรื่องยังเงียบและเคยเสนอเรื่องไปที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แล้ว ทปอ.แจ้งว่าการเปิด-ปิดภาคเรียนเป็นอำนาจของมหาวิทยาลัย โยนให้สภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไปพิจารณาเอง ดังนั้นในการประชุม ปอมท.ครั้งต่อไปจะต้องมาคุยด้วยว่าจะ

เสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีอีกครั้งหรือไม่ เพื่อช่วยผลักดันเรื่องนี้ด้วย” นายวีรพลกล่าว

ด้าน นางสาวพัชรัตน์ ธรรมชาติกรมย์โชครองเลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือ CHES กล่าวว่า ขณะนี้ทราบว่ามีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ได้กลับไปเปิดเรียนตามเดิมเกินครึ่งแล้ว ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้กลับไปเปิด-ปิดภาคเรียนเหมือนกันทั้งหมด เพื่อประโยชน์ของนิสิต นักศึกษา และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยด้วย เพราะการเปิด-ปิดภาคเรียนส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนและนิสิต นักศึกษาอย่างมาก.